



แถลงการณ์ต่อสื่อ

เรียกร้องให้สหประชาชาติยื่นมือเข้ามาช่วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นายพรสิษฐ์ ชิวารักษ์ (“เพนกวิน”) และนางสาวปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (“จั่ง”)

เจนีวา, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564// เดสติเนชั่น วัตถุประสงค์ (Destination Justice) ได้ยื่นคำร้องขอให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อคณะทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการคุมขังโดยอำเภอใจแทนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไทยคือนายพรสิษฐ์ ชิวารักษ์ (หรือ “เพนกวิน”) และนางสาวปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (หรือ “จั่ง”)

คำร้องขอให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเรียกร้องให้หน่วยงานของสหประชาชาติยืนยันว่าการจับกุมและการคุมขังนายพรสิษฐ์และนางสาวปณัสยานั้นโดยอำเภอใจและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

เดสติเนชั่น วัตถุประสงค์ (Destination Justice) ยังร้องขอต่อสหประชาชาติให้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนายพรสิษฐ์และนางสาวปณัสยาทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และยุติการดำเนินการตามกฎหมายและคดีต่างๆ

นายพรสิษฐ์และนางสาวปณัสยาเป็นผู้ที่ตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชน เป็นผู้ประท้วงที่พูดจาอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดในกลุ่มเคลื่อนไหวจำนวนมากในประเทศไทยที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองซึ่งรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ทั้งสองคนถูกจับกุมและคุมขังหลายต่อหลายครั้งจากการเข้าร่วมชุมนุมอย่างสงบ แสดงออกซึ่งความคิดเห็นซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพหลักที่สำคัญที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ณ ปัจจุบัน นายพรสิษฐ์และนางสาวปณัสยาได้ถูกคุมขังเพื่อรอการดำเนินคดีสำหรับคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีโทษจำคุกสูงถึง 15 ปี

รวมทั้งสิ้นนายพรสิษฐ์ถูกดำเนินคดี 43 คดีซึ่งโทษจำคุกนั้นรวมกันสูงถึง 300 ปี และนางสาวปณัสยาถูกดำเนินคดี 25 คดีซึ่งโทษจำคุกนั้นรวมกันสูงถึง 135 ปี

นอกจากนี้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยล่าสุดนั้นหมายความว่าทั้งสองอาจถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการกบฏจากการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิต

คณะทำงานว่าด้วยการคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่สืบสวนการเพิกถอนเสรีภาพทั่วโลก โดยคณะทำงานยังสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในกรณีที่บุคคลนั้นถูกคุมขังตามอำเภอใจในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและที่มีพฤติการณ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษ

คำขอให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนนั้นถูกส่งไปยังผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมตัว เสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็น และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่เหล่านี้พร้อมกับคณะทำงานได้แสดงความกังวลต่อการปฏิบัติต่อผู้ประท้วงของไทยที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นเรื่อยมา

จบ //

สำหรับข้อซักถามสื่อ, โปรดติดต่อ info@destinationjustice.org.

ภาคผนวก: บทสรุปผู้บริหารสำหรับคำร้องขอให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์และนางสาวปณิสยา สิทธิจิรวัฒนกุล อายุ 22 ปีเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยในกรุงเทพฯ ทั้งสองถูกคุมขังจากการใช้สิทธิเสรีภาพพื้นฐานในการแสดงออกโดยเป็นหนึ่งในบุคคลที่สาธารณชนจับตามอง เป็นผู้ประท้วงที่พูดจาอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดในกลุ่มเคลื่อนไหวจำนวนมากในประเทศไทยที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองซึ่งรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ทั้งสองถูกจับและตั้งข้อหาหลายข้อหาโดยรวมถึงคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับการเข้าร่วมการประท้วงวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ที่สนามหลวง นางสาวปณิสยาถูกจับกุมจากการประท้วงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ห้างสยามพารากอน ซึ่งนายพริษฐ์ได้เข้าร่วมเช่นกัน สำหรับการฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัวที่ห้ามทั้งสองใช้สิทธิเสรีภาพพื้นฐานทั้งสองถูกจับกุมและควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดีในขณะที่มีพิจารณาดำเนินคดี ซึ่งได้มีกำหนดจนถึงเดือนธันวาคม 2665 เป็นอย่างน้อย เมื่อพิจารณาระยะเวลาการคุมขังที่ผ่านมานายพริษฐ์ถูกคุมขังเป็นจำนวน 219 วันและนางสาวปณิสยาถูกคุมขังเป็นจำนวน 81 วัน

กิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่นายพริษฐ์และนางสาวปณิสยาได้ดำเนินการนั้นเป็นหนึ่งในกรณีเคลื่อนไหวประท้วงของพลเมือง เจ้าหน้าที่รัฐไทยได้ตอบโต้โดยการจำกัดพื้นที่ในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุม (โดยการใช้สถานการณ์โควิด 19 เป็นข้ออ้าง) โดยหลายประเทศได้ให้ความคิดเห็นในเวทีการทบทวน Universal Periodic Review

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องโดยสันติให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองยังถูกคุกคามโดยการดำเนินคดีที่เป็นยุทธศาสตร์จากการเข้าร่วมทางสาธารณะโดยการดำเนินคดีนั้นริเริ่มโดยภาครัฐและเอกชน นายพริษฐ์นั้นถูกดำเนินคดี 43 คดีซึ่งโทษจำคุกนั้นรวมกันสูงถึง 300 ปีและนางสาวปณิสยาถูกดำเนินคดี 25 คดีซึ่งโทษจำคุกนั้นรวมกันสูงถึง 135 ปี (สำหรับข้อหาหมิ่นสถาบันอย่างเดียว) นอกจากนี้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายพริษฐ์และนางสาวปณิสยา การพยายามใช้สิทธิเสรีภาพพื้นฐานนั้นหมายความว่าทั้งสองอาจถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการกบฏ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิต ดังนั้นนายพริษฐ์และนางสาวปณิสยาอาจถูกโทษประหารสำหรับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองจะถูกประหารชีวิต

การจับกุมคุมขังนายพริษฐ์และนางสาวปณิสยานั้นเป็นการกระทำโดยอำเภอใจเนื่องจากการจับกุมคุมขังดังกล่าวเกิดจากการใช้เสรีภาพพื้นฐานในการแสดงออก การชุมนุมและรวมตัวและการเข้าร่วมในสาธารณะ (หมวด 2 ของการคุมขังโดยอำเภอใจ) การคุมขังของทั้งสองคนนั้นเป็นการกระทำโดยอำเภอใจเนื่องจากไม่ได้ทำตามสิทธิในการถูกดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมบางส่วน ซึ่งรวมถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิในการติดต่อสื่อสารกับทนายที่เป็นความลับ และสิทธิที่จะมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการต่อสู้คดี (หมวด 3 ของการคุมขังโดยอำเภอใจ) นอกจากนี้การจับกุมคุมขังทั้งสองนั้นเป็นการกระทำโดยอำเภอใจเนื่องจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความคิดเห็นทางการเมืองและสถานะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์ความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่รัฐมองว่าก้าวร้าว โดยทั้งสองถูกดำเนินคดีอย่างเลือกปฏิบัติ หมวด 4 ของการคุมขังโดยอำเภอใจ)

ท้ายนี้ยังมีสถานะแวดล้อมที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากท่านในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งนายพริษฐ์และนางสาวปณิสยาอาจถูกตั้งข้อหาที่มีโทษประหารในเร็ววัน ซึ่งทั้งสองอาจถูกพิจารณาคดีอย่างเร่งด่วนและถูกประหาร โดยเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและก่อให้เกิดผลที่ยุติธรรมอย่างมหันต์และไม่สามารถแก้ไขได้สอง สภาพร่างกายของทั้งสองนั้นอยู่ในอันตรายเนื่องจากสภาพการคุมขังที่ทั้งสองสามารถติดโควิด 19 ได้ (โดยทั้งสองติดโควิด 19 ในเรือนจำมาก่อน) ทั้งสองอาจถูกโจมตี สอดส่องและคุกคาม สาม การรณรงค์ที่สนับสนุนโดยรัฐอย่างชัดเจนให้มีการคุกคามทางกระบวนการยุติธรรมต่อทั้งสองและการคาดการณ์ว่าจะต้องต่อสู้คดีอย่างไม่มีการสิ้นสุดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด เดสติเนชัน จัสติส (Destination Justice) เรียกร้องให้คณะทำงานว่าด้วยการคุมขังโดยอำเภอใจ พร้อมทั้งกระบวนการพิเศษ ของสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แถลงว่าการคุมขังนายพริษฐ์และนางสาวปณิสยาเป็นการคุมขังโดยอำเภอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวทั้งสองทันทีและไม่มีการเงื่อนไขและยุติการดำเนินคดีต่อทั้งสองคนทั้งหมด